



# วันราชภัฏ

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

## จันทรภัทรกระจ่างฟ้า

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

# สารจากอธิการบดี



รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยสุกรากุล  
รักษาการอธิการบดี  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สวัสดีท่านคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวจันทรเกษมทุกท่าน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากษัตริย์คุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ **ตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์** เป็น **ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ** นับเป็นพระมหากษัตริย์คุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี จึงถือเป็น “วันราชภัฏ” เป็นวันสำคัญที่ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ และในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์คุณต่อชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระเมตตา ให้คำชี้แนะ ให้แนวทาง ให้กำลังใจ เพื่อให้ชาวราชภัฏตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นกำลังสำคัญ

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน สมกับที่ได้รับพระราชทานนามว่า “ราชภัฏ” ที่ให้ความหมายที่ยิ่งใหญ่ ว่า “**คนของพระราช**” เราชาวราชภัฏจันทรเกษมจะดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น ให้สมกับเป็น “**คนของพระราช**” อย่างแท้จริง

เนื่องในวันราชภัฏนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีแด่ล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ และพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงยิ่งแก่ผู้ได้รับพระราชทาน

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน



# ในหลวง กับ ราชภัฏ และการศึกษาของไทย



สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระปรีชาสามารถ และทรงมีพระราชกรณียกิจทุกแห่งหน ทั้งด้านสาธารณสุข การเกษตร การแพทย์ ศาสนา กีฬา และที่สำคัญพระองค์ ทรงตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษาโดยเฉพาะกับ “ราชภัฏ” ที่เล็งเห็นว่าจะเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาประชาชนและประเทศต่อไป ดังพระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

“...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่อง มาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี แล้ว ทำให้รู้สึกมีความสุข และผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข

อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่องการดำรงชีวิตในเรื่องความรู้อะไร

และข้อสำคัญ คือผลิตคนดี ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์ และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจร่วมกัน และคุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศ และประชาชนได้อย่างมาก...”

นับเป็ความปลื้มปิติยินดียิ่งของปวงชนชาวราชภัฏ ที่พระองค์ทรงห่วงใยที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสร้างประโยชน์ ถ้ายทอดความรู้ อยู่คู่ประชาชน ตลอดจนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้ก้าวหน้า นำไปสู่การเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้านการศึกษากับราชภัฏ พระองค์ท่านยังได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า

“...ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทำงานให้เข้าเฝ้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่น...” แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี ที่พระองค์ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ทรงสนพระทัยระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างดี

อีกทั้ง ทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการ และเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพลนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องถิ่น ก็เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงน้อมนำพระราโชบายของพระองค์ มาขับเคลื่อน ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินงานเช่นนี้เพื่อให้... “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”... มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ท้องถิ่น สังคม ประเทศต่อไป.



ที่มา : [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th)

# ...๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

## ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองชัย เหลืองทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกรรพียส

สวัสดีครับ วันนี้มีประเด็นที่เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา ในฐานะคนทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เห็นว่างานด้านนี้ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้นพัฒนาขึ้นมาก สังคมให้ความสนใจกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบการพัฒนานักศึกษาต้องปรับตัวให้ทัน การสื่อสารกับนักศึกษาในทุกเรื่องต้องทำให้เร็วและกระชับที่สุด และที่สำคัญต้องมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานนอกห้องเรียน จัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนในชีวิตจริงให้ได้มากที่สุด

จันทร์เกษมของเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก กิจกรรมต่าง ๆ ต้องผ่านการร่วมความเห็นของนักศึกษา เปิดโอกาสให้ออกแบบกิจกรรมของนักศึกษา และได้ใช้กระบวนการของวิศวกรสังคมมาฝึกฝนนักศึกษา ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การเป็นที่พึ่งให้สังคม ซึ่งบัณฑิตของจันทร์เกษมมีคุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นผู้มีจิตอาสา และเป็นผู้ให้ที่ดีกับสังคมไทยในอนาคต นั้นหมายถึงจันทร์เกษมได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทย และนี่ก็คือความปรารถนาอันสูงสุดของงานพัฒนานักศึกษาจันทร์เกษมครับ



## นายบุญเกียรติ ชีระภากร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผมบรรจู้เข้ารับราชการที่กรมการฝึกหัดครู เมื่อปี ๒๕๒๔ ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยครู มีภารกิจผลิตบุคลากรสายวิชาชีพครู ถึงระดับปริญญาตรี ต่อมาในปี ๒๕๓๕ มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ มีผลให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏ เพิ่มภารกิจผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่น ๆ เพิ่มเติมจากสาขาวิชาชีพครู และด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏ ที่มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาการจัดการศึกษา ในปี ๒๕๔๗ จึงได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งให้สถาบันราชภัฏทุกแห่ง เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษ ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู จวบจนถึงปัจจุบัน

ในฐานะที่ผมทำงานผ่านยุคสมัยการเปลี่ยนผ่านของวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓ ช่วงเวลา มีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเจริญเติบโตและก้าวหน้าของสถาบันการศึกษานี้ที่ได้สร้างบุคลากร สร้างคุณูปการต่าง ๆ ให้แก่ชาติบ้านเมืองมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งคงจะอยู่หนึ่งกับที่ไม่ได้ จะต้องเร่งการพัฒนาปรับตัวให้ทัน เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตลอดไป

# คนของพระราชาร...



นางสาวณัฐริชญญา พรหมหงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔  
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้รับทุนการศึกษาจาก กองทุนวิจัยรพช.พันธ์ุ

ดิฉันได้รับทุนการศึกษาวิจัยรพช.พันธ์ุ มาแล้ว ๒ ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ซึ่งในแต่ละครั้งที่ดิฉันได้รับทุน รู้สึกยินดี และดีใจมาก ๆ ค่ะ ที่ตนเองสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับที่บ้าน ซึ่งทุนที่ได้รับนั้น ดิฉันนำมาเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาให้กับตนเอง โดยนำไปชำระค่าลงทะเบียนการศึกษา

ดิฉันขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่สนับสนุน และมอบโอกาสดี ๆ ให้กับนักศึกษา มาโดยตลอดค่ะ

นายเอกรินทร์ พะสุรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  
สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  
ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนฝึกหัดครู มัธยมจันทร์เกษม

ผมได้รับทุนการศึกษาจาก กองทุนฝึกหัดครู มัธยมจันทร์เกษมครับ จากทุนการศึกษาที่ผมได้รับครั้งนี้ ทำให้ผมได้นำเงินส่วนหนึ่งชำระค่าลงทะเบียนการศึกษา และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากที่บ้านด้วยครับ รวมทั้งซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษา เพราะรายรับที่บ้านมีความไม่แน่นอน และอาจทำให้ผมชำระค่าเรียนได้ไม่ครบ ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสดี ๆ แบบนี้ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์สำหรับการศึกษาค่ะ



นางสาวกึ่งกายงณี บุญสุข  
ตำแหน่งคุณครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  
ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดิฉันได้รับประสบการณ์ทั้งทางตรง คือ ความรู้ที่ได้จากคณะอาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และทางอ้อม คือ กิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่ทั้งสนุกและสอดแทรกความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน ดิฉันยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ แนะนำมหาวิทยาลัยให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจมาเป็นครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอีกด้วยค่ะ

ขอบพระคุณมหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคลากรมาก ๆ ค่ะ ด้วยรักและเคารพ



# พิธี "วันราชภัฏ" ประจำปี ๒๕๖๗ และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย  
ณ ห้องประชุมจันทรจักร ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา



ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ  
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานนาม “ราชภัฏ” เมื่อวันที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๕  
ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม  
พุทธศักราช ๒๕๓๘ ยังทรงพระกรุณา  
โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระ  
ราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็น  
“ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ”  
ด้วย จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและ  
เกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏทั่วราชอาณาจักร โดยคำว่า  
“ราชภัฏ” มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจว่า  
“คนของพระราชอา...ข้าของแผ่นดิน”

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า-  
เจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏและชาวราชภัฏ  
อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยพระองค์ทรง  
มุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด  
และทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม  
สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่  
พระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม  
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ว่า

**“เราจะสืบสาน รักษา และ  
ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร  
ตลอดไป”**

พระปฐมบรมราชโองการ  
ข้างต้นนี้ แสดงให้ประจักษ์ถึง  
พระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงเป็น  
พระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงรับพระราชภารกิจ



พ.ศ. วรวิทย์ ภัคดิบุรุษ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

# ๗๒ พรรษา พระบารมีปกเกล้าชาวราชภัฏ

เพื่อแผ่นดิน ทรงพระวิริยอุตสาหะบำเพ็ญ  
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ  
เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ  
และประชาชนชาวไทย ทั้งด้านการปกครอง  
การพัฒนาประเทศ การทหารและการบิน  
การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร  
การศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
การสังคมสงเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง  
ประเทศ การกีฬา และอื่น ๆ อีกเป็น  
อเนกประการ พระองค์ทรงเสียสละ  
ความสุขส่วนพระองค์เพื่อความอยู่เย็น  
เป็นสุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกัน  
ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคี  
ของคนไทยทั้งชาติ

สำหรับชาวราชภัฏทั้งปวง  
พระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ไพศาลปกเกล้า  
ชาวราชภัฏโดยถ้วนหน้า พระองค์  
ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ  
พระราชกรณียกิจ ในการพระราชทาน  
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรง  
พระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมารจนกระทั่งทรง  
ครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากรุณาธิคุณ  
รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ชาวราชภัฏทั้งมวลล้วนประจักษ์ชัด  
และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  
เป็นล้นพ้น พระองค์ได้พระราชทาน  
พระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตราชภัฏ  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
รวมทั้งพระราชดำริและพระราช  
ดำรัสที่พระราชทานไว้ในวาระ  
โอกาสสำคัญต่าง ๆ นับเป็นพระมหา  
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ชาว  
ราชภัฏทั้งมวลจะได้น้อมรำลึกถึง  
พระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้า  
เหนือกระหม่อม

เนื่องในโอกาสมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ  
พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา  
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ชาวราชภัฏ  
ทั้งมวลพร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่  
เหล่าล้วนปิติยินดีที่จะได้ร่วมกันแสดง  
ความจงรักภักดี และน้อมสำนึกใน  
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  
และพร้อมใจกันเฉลิมพระเกียรติคุณ  
แซ่ซ้องสรรเสริญพระบารมีให้ปรากฏ  
แผ่ไพศาลทั่วทั้งแผ่นดินไทยและ  
นานาชาติทุกประเทศสืบไป



# วันราชภัฏ

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สืบเนื่องจาก วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากษัตริย์คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญ “ตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์” เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ด้วยสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณ  
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม